

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH
BAN TUYÊN GIÁO

*

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2025

Số 01 -CV/BTG

V/v định hướng tuyên truyền quý I năm 2025

Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực hiện các định hướng, hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của Đảng ủy học viện, Ban Tuyên giáo đảng ủy hướng dẫn định hướng nội dung trọng tâm truyền truyền quý I năm 2025, cụ thể như sau:

1. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Tuyên truyền kết quả bước đầu trong thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Chú trọng tuyên truyền kịp thời, khách quan, minh bạch các phương án, đề án sắp xếp, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động, ảnh hưởng do thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Phản ánh sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc của các cơ quan, đơn vị trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trên cơ sở bám sát định hướng của Trung ương và tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, trong đó có Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Quyết tâm đảm bảo vận hành bộ máy mới thông suốt sau sắp xếp trên tinh thần “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.

Tuyên truyền công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XV, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Phân tích, làm rõ các yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác chuẩn bị tổ chức và tiến hành đại hội, trọng tâm là đảm bảo chất lượng trong xây dựng dự thảo văn kiện đại hội các cấp, chuẩn bị nhân sự đại hội để bầu ra được cơ quan lãnh đạo của Đảng mỗi cấp có sức chiến đấu cao. Tập trung triển khai hiệu quả Thông báo Kết luận số 48-TB/TW, ngày 02/12/2024 của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến Nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.



Tiếp tục đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng, nhất là lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự Đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng... ở một bộ phận cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ xây dựng Đảng, chú ý nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, đó là: Bộ máy tổ chức các cơ quan Đảng thực sự là hạt nhân trí tuệ, là Bộ Tổng tham mưu, là đội tiên phong, lãnh đạo cơ quan nhà nước. rà soát các quy định của Đảng để chủ động tham mưu bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới theo đúng quy định trên cơ sở mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, tạo cơ sở chính trị pháp lý để hệ thống chính trị hoạt động được ngay khi kiện toàn, không để gián đoạn. Có phương án cơ cấu lại đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, biên chế hợp lý, chuẩn hóa chức danh. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, vì việc tìm người, trên cơ sở sản phẩm cụ thể đo đếm được. Có cơ chế hữu hiệu, sàng lọc, đưa ra khỏi vị trí công tác những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; sử dụng người có năng lực nổi trội.

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2024; kết quả Phiên họp thứ 27 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (ngày 31/12/2024) và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp; gắn với kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề học tập năm 2025.

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực; công tác đổi mới tư duy, phương thức lập pháp tháo gỡ vướng mắc về thể chế, khắc phục điểm nghẽn tạo không gian cho phát triển của Quốc hội...

- Tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam theo định hướng tại Đề cương và Hướng dẫn số 124-HD/BTGTU, ngày 09/12/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về 07 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các

bài viết như: “Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới”; “Phát huy tính Đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”...

2. Về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, năm 2024 nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng 7,09%, vượt mục tiêu 6 - 6,5% đã đề ra. Đây là mức tăng trưởng rất tích cực, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tuyên truyền cần làm nổi bật:

- Kết quả tích cực của năm 2024 là tiền đề quan trọng để bước sang năm 2025 nền kinh tế sẽ tăng tốc và về đích, hoàn thành cao nhất các mục tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025. Đây là thách thức lớn, cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân cả nước.

- Tuyên truyền, lan tỏa những thông điệp, định hướng lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về những nhiệm vụ, giải pháp năm 2025, trọng tâm là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai công tác năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương (ngày 8/1/2025); nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp đón năm mới 2025; bài viết “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, đưa đất nước vững bước tiến vào Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc” của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội tại hội nghị tổng kết của các ngành, đơn vị, gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học; tại các sự kiện chính trị quan trọng nhân dịp đầu xuân năm mới...

- Tuyên truyền các nội dung cơ bản tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. Nhấn mạnh

tinh thần “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bút phá” với 05 quan điểm, 12 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

3. Về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước:

Năm 2024 tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp với nhiều bất ổn, xung đột. Những vấn đề toàn cầu cấp bách như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước... tác động đa chiều, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của các quốc gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới như vậy, Việt Nam vẫn giữ vững cục diện đất nước hòa bình, ổn định, phát triển và được dư luận quốc tế đánh giá là một trong những “điểm sáng” ở khu vực.

- Các hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam trong năm 2024 được triển khai một cách chủ động, tích cực, đạt nhiều kết quả thực chất, tạo nên tầm vóc đối ngoại mới, tạo đà thuận lợi cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Trong môi trường an ninh và phát triển đang chuyển biến rất nhanh, sâu sắc như hiện nay, tất cả các nước lớn nhỏ đều đứng trước nhu cầu tăng cường hợp tác, liên kết để cùng giải quyết các vấn đề chung cấp bách. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã chuyển từ chủ trương “tham gia, tham dự” sang phát huy vai trò “thành viên tích cực, có trách nhiệm”, khởi xướng, dẫn dắt nhiều sáng kiến, ý tưởng hợp tác và chủ động tham gia xây dựng, định hình quản trị toàn cầu, khuôn khổ và luật lệ trên nhiều lĩnh vực. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao năng lực, vai trò và những đóng góp thiết thực, trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề chung, như Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá: “*Việt Nam là hình mẫu của hòa bình và phát triển bền vững*”.

- Nhiệm vụ trọng tâm công tác đối ngoại và ngoại giao trong năm 2025 là phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên trong việc tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định đi đôi với bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, huy động các nguồn lực bên ngoài, nhất là các nguồn lực có tính đột phá, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

4. Một số nội dung quan trọng khác

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc tổng kết và những kết quả thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, biên chế hợp lý, chuẩn hóa chức danh. Tuyên truyền các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động, ảnh hưởng do thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị được sắp xếp, tinh gọn; không để xảy ra tình trạng phân biệt, mất đoàn kết.

- Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Hướng dẫn số 186-HD/BTGTW, ngày 10/01/2025 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tập trung làm rõ các quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết, bảo đảm phù hợp với tình hình ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa sâu sắc của việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm trong giấy phép lái xe; nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của Nghị định là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người tham gia giao thông; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông; xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn, lành mạnh, văn minh. Chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai sự thật, lợi dụng quá trình tổ chức thực hiện Nghị định để bình luận tiêu cực, kích động chống đối pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước.

- Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp thăm hỏi, động viên, chúc Tết Nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Tiếp tục tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nỗ lực của Đảng, Nhà nước và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển trong việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đảm bảo trật tự an toàn khu vực ven biển và các vùng

biển của Việt Nam theo luật pháp quốc tế; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của Việt Nam, gắn với chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)(5); công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; công tác thông tin đối ngoại, công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hợp tác quốc tế về văn hóa, giáo dục và đào tạo;...

- Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện lịch sử trong quý I năm 2025:

Tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2025); 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế - Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2025). Tuyên truyền công tác tuyển chọn, giao quân năm 2025, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị: Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2025); 62 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2025); 79 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2025); 46 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2025); 75 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2025); 21 năm ngày truyền thống Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/01/2004 - 10/01/2025); 18 năm ngày Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (11/01/2007 - 11/01/2025); 52 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2025); 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2025); 236 năm Quang Trung đại phá quân Thanh (23/02/1789 - 23/02/2025) và Hội Đống Đa (mùng 5 tháng Giêng âm lịch);

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- TTĐU (bc),
- Lưu BTG.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Đinh Văn Trung